

Số: 1582 /UBND-NC

Hưng Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2012

Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Đề án lấy phiếu tín nhiệm.

Kính gửi: Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Thực hiện Công văn số 381/BCĐ ngày 05/9/2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án "Quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia ý kiến cụ thể như sau:

I- Về quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

1- Về phạm vi những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm.

Nhất trí thực hiện theo phương án 1: Chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

2- Thẩm quyền tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt. Đề nghị giao cho Quốc hội.

3- Về mức độ đánh giá thể hiện sự tín nhiệm

Mức độ thể hiện sự tín nhiệm của Quốc hội đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nhất trí thực hiện theo phương án 2, đánh giá tín nhiệm theo 4 mức độ sau:

a- Hoàn thành nhiệm vụ;

b- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

d- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện theo phương án này phù hợp với quy trình đánh giá cán bộ hiện nay; có cơ sở pháp lý và thuận lợi trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

4- Về thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Nhất trí phương án 2: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong 1 nhiệm kỳ vào thời gian giữa và cuối nhiệm kỳ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

5- Về việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm:

Nhất trí phương án 1: Công bố công khai kết quả lấy phiếu, thông báo cụ thể tỷ lệ phiếu bầu đối với từng người.

II- Về quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

1- Những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm

Nhất trí phương án 1: Chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy Nhà nước ở mỗi cấp do Hội đồng nhân dân bầu, bao gồm:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân.

2- Thẩm quyền tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt: Đề nghị giao cho Hội đồng nhân dân.

3- Về mức độ đánh giá thể hiện sự tín nhiệm

Mức độ thể hiện sự tín nhiệm của Hội đồng nhân dân đối với người giữ các chức vụ chủ chốt trên do Hội đồng nhân dân bầu: Nhất trí thực hiện đánh giá tín nhiệm theo mức độ như đối với những người giữ các chức vụ chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

4- Về việc xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đề nghị đối với những người (các chức danh chủ chốt do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn) có 2 năm liên tiếp không đạt phiếu tín nhiệm thì chuyển từ việc lấy phiếu tín nhiệm sang miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng tham gia Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: Nội chính^{QH};
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hào